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เร่ิมประชุมเวลา   9.0๐   น. 

        เมื่อไดเวลา  ทานประธานสภาไดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชรเขาหองประชุมและ
ไดนับจำนวนผูเขารวมประชุมวาครบองคประชุมหรือไม  ปรากฏวามีผูเขารวมประชุมในวันนี้ไดเขาประชุม  20 
ทาน  ไมมาประชุม  -  ทาน  จากนั้นไดกลาวเปดการประชุม   และดำเนินการประชุม  ตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 
    ระเบียบวาระท่ี  1        - เรื่องประธานแจงในที่ประชุมทราบ 

นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี  -ครับ  ในวันนี้ก็เปนวันประชุมสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร สมัยสามัญ 
    (ประธานสภา ฯ)           ที่ 3 ประจำป 2564 ครั้งที่ 3 ระเบียบวาระของการประชุมในครั้งนี้ก็จะเปนการ   
                                   พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณประจำป 2565  ในวาระที่ 3 ก็จะเปนการลง  
                                   มติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปตอไปเขาสูระเบียบ  
                                   วาระตอไปครบั  สำหรับวันนี้กระผมเองก็มีปญหาทางดานุขภาพนิดหนอยนะครับ 
                                   ก็จะใหทานณรงศิลป  ดวงธนู รองประธานสภาฯ ไดดำเนนิการประชุมตอนะครบั 

   ระเบียบวาระท่ี  2       - เรื่องรับรองการประชุมที่ผานมา 

นายณรงศลิป  ดวงธนู       - ครับ ก็ขอใหทานสมาชิกฯไดตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่ผานมาดูนะครับ          
   (รองประธานสภา ฯ)        ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งท่ี 3 ประจำป 2564  วันที่ 26 สิงหาคม    
                                   สิงหาคม  2564  ใหทานสมาชิก ฯ ตรวจสอบดูนะครับวาสวนไหนบางที่ผิดหรือ              
                                   ถามีขอตกบกพรองประการใด ก็จะไดนำไปแกไขตอไป  เชิญครับ 

นายณรงศลิป  ดวงธนู     -   มีสมาชิกทานใดที่จะขอแกไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมมั้ยครับ    ถาหากวาไมมี         
  (รองประธานสภา ฯ)         ผมก็จะขอมติในที่ประชุมนะครับ (สักครู) ครับ  ทานสมาชิก ฯ ทานใด  เห็นควร                 
                                   รับรองการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำป 2564 กรุณายกมือขึ้นครับ                                    

     มติที่ประชุม           -   มติที่ประชุมเห็นชอบเปนเอกฉันท เห็นชอบ  20  เสียง  ไมเห็นชอบ   ไมมี    
                                   (ประธานสภา ฯ งดออกเสียง)    เขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไปนะครับ 

   ระเบียบวาระท่ี  3    -  กระทูถาม   
                                   (ไมมี) 

   ระเบียบวาระท่ี  4    -  เรื่องที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นต้ังข้ึนพิจารณา 
                                     (ไมมี) 

  ระเบียบวาระท่ี  5    -   เรื่องท่ีเสนอมาใหม 

                                     (ไมมี) 

 ระเบียบวาระที่  5.1    -  การขออนมุัติกนัเงินไวเบิกเหลื่อมป  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบลงทุน    
                                หมวดคาที่ดิน   และสิ่งกอสราง ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
นายณรงศลิป  ดวงธนู    -  ครับผม  ก็ขอเชิญคุณสมชาย  หัวหนาสำนักปลัด ไดชี้แจงเพ่ิมเติมครบั 
   (รองประธานสภาฯ)         
 

รางขอบัญญัติ... 
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    นายสมชาย  จันครา      -  ครับ   เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานรองประธานสภา ฯ  ทานนายก ฯ   และ 
    (หัวหนาสำนักปลัด)          สมาชิกทุกทานผูทรงเกียรติทกุทานนะครับ    สำหรับการขออนุมัติกันเงินไวเบิก 
                                     เหลื่อมป   กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน งบลงทุน   หมวดคาท่ีดิน   และสิ่งกอสราง  
                                     ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  ก็คือเปนกรณีท่ียังไมไดทำสัญญานะครับ  ซึ่ง 
                                     เปนอำนาจของทางสภาทองถ่ินนะครับ  ซึ่งตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงิน  
                                     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน   การเบิกจายเงิน    การฝากเงิน  
                                     การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 
                                     ก็จะเปนในสวนของแผนงานดานงบลงทุนนะครับ หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
                                     ก็มี 2 สำนักกอง ที่ยังไมไดทำสัญญากอหนี้ผูกพัน  3  โครงการ   โครงการแรก 
                                     เปนของสำนักปลัดนะครับ  ใหทานไปดูที่หนา 2 อยูในแผนงานเคหะชุมชนครับ 
                                     งานไฟฟาและถนน  หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง  ก็คือโครงการอาคารปองกัน 
                                     บรรเทาและสาธารณภัย  งบประมาณที่ไดรับก็คือ  400,00  บาท  ซึ่งยังไมได 
                                     จัดทำสัญญา เลยมีความจำเปนท่ีจะตองใหทางสภา ฯ   พิจารณาอนุมติใหมีการ 
                                     การกันเงินไวเบิกเหลื่อมป งบประมาณท่ีไดกันไวก็คือ  400,000 บาท  เปนไป 
                                     ตามแบบแปลนเดิมทุกรายการ  รายการที่ 2 จะเปนของกองชางนะครับ ก็มีอยู  
                                     2 โครงการนะครับ     ก็จะเปนแผนงานเคหะและชุมชน   งานบริหารงานทั่วไป  
                                     เก่ียวกับเคหะและชุมชนเก่ียวกับคาที่ดินและสิ่งกอสราง   ประเภทสาธาณูปโภค 
                                     นะครับ  โครงการแรกก็คือ  โครงการกอสรางถนนดินบานตาองคนะครับ   สาย 
                                     โรงเรยีนบานโคกเพชรนะครับ งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้นก็คือจำนวน  
                                     200,000  บาท   โครงการที่ 2 เปนแผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงาน 
                                     ทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชนเก่ียวกับคาที่ดินและ สิ่งกอสรางประเภทคาบำรุง 
                                     บำรุงรกัษาปรบัปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางโครงการปรับปรุงฝายกันน้ำบานตาปาง   
                                     หมูที่ 3 งบประมาณ 300,000 บาท  ตามรูปแบบรายการเดิมท้ัง  2  รายการ  
                                     รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2 โครงการ  นะครับ  500,000 บาท ก็มีอยู  2 สำนัก 
                                     กอง นะครับ  หากมีขอสงสัยก็เรยีนสอบถามไดนะครับ เบ้ืองตนผมก็ขอนำเรียน 
                                    เพียงเทานี้กอนนะครบั   

นายณรงศลิป  ดวงธนู      -  ครับผม  คุณสมชาย  ก็ไดนำเรียนไปแลวนะครับ ทางทานสมาชิก ฯ ทานใด  
   (รองประธานสภาฯ)         มีขอสงสัย  ไหมครับ   เชิญทานทองเนตร ครับ 

 นายทองเนตร วาที         -  เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  และทานคณะผูบริหารทุกทานนะครบั 
 (สมาชิกหมูท่ี 11 )            ในระเบียบวาระนี้ผมก็อยากจะชี้แจงรายละเอียดนิดนึง นะครับ อยางขององคกร   
                                   ปกครองสวนทองถ่ินไดกอไวกอนสิ้นป   ในหมวดคาครภุัณฑ   ซึ่งเปนอำนาจของ  
                                   ทางสภา ฯ ในการพิจารณาในสวนตรงน้ีผมก็อยากเรียนถามนะครับวามีเหตุอันใด              
                                   อยางบานตาองค   ซึ่งเปนถนนดิน ทานตองชี้แจงวามีเหตุอันใด   ที่ไมสามารถจะ   
                                   ดำเนินการได  ในสวนของบานตาปางเชนกันทานตองชี้แจงเพราะวางบประมาณ 
                                   งบประมาณตรงนี้     เพราะวาโครงการสองอยางนี้เราพิจารณากันมาตั้งนานแลว  
                                   แตทำไมไมดำเนินการถึงตองมากันเงินเหลื่อมปกันไปอีกเปนการทำงานที่มันลาชา   
                                   ผมก็อยากใหทานไดชี้แจง  ผมก็ขออนุญาตไวเพียงเทานี้กอนนะครับ  
 

นายณรงศลิป.../ 
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นายณรงศลิป  ดวงธนู      -  ครับ  ในสวนตรงนี้ ผมก็ขอเชิญทานปลัด ฯ  ก็ไดนำเรียนชี้แจงนะครบั 
   (รองประธานสภาฯ)                                  

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน  - ครับ    เรียนทานประธานฯ   รองประธานสภา ฯ  ทานสมาชิกฯ ทุกทาน  พ่ีนอง 
    (ปลัดอบต.โคกเพชร)      ขาราชการ ทุกทานนะครับวันน้ี    ก็เรียนทานสมาชิกฯ วาในสวนของการประชุม   
                                   สมัยวิสามัญ ที่ 2  ประจำป  2564  ก็นาจะเปนการประชุมครั้งสุดทายของทาน   
                                   สมาชิก ฯ ชุดนี้   ซึ่งปฏิบัติหนาที่มานานพอสมควร   ก็ถึงเวลาที่จะตองไปทำการ  
                                   เลือกตั้งสภา ฯ  ชุดใหม  ก็คงจะอยูในหวงมกราคม  2565    ถึงจะไดกลับมาอีก   
                                   ครั้ง  ก็ถือเปนเรื่องปกติท่ัวไป  ก็คงวากันไปตามระเบียบกฎหมาย    ก็เดี๋ยวเราไป   
                                   คุยกันในระเบียบวาระอ่ืน ๆ กันตอ  สำหรับในระเบียบวาระนี้นะครบั  ก็เปนเรื่อง 
                                   ขอกันเงิน  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน  ซึ่งทางสำนักงานเองทางคณะผูบริหารไดเขา  
                                   มาขอกันเงิน  3  โครงการ  เหตุผลทั้ง 3  โครงการหลักเลยที่ยังไมไดทำ  ก็คือใน  
                                   เรื่องของงบประมาณที่เราจะดำเนินการไตรมาส 1 - 3 ไมเพียงพอเงินที่จะเขามา 
                                   ดำเนินการเหลานี้ เพราะวาเราจะจัดลำดับโครงการที่สำคัญไปใหทางหมูบานกอน   
                                   โครงสรางพ้ืนฐานหลักกอนนะครบั     แลววันนี้ก็คดิวาตัวเงนิก็ยังไมเพียงพอที่จะ 
                                  ดำเนินการก็ยังเช็คอยูก็รอใหทางกองคลังปดงบกอนก็คิดวาไตรมาสสุดทาย นาจะ 
                                  ดำเนินการไดแลวนะครับ  ก็เลยขอกันสภาฯ ไว   สวนอ่ืนที่เปนโครงสรางพื้นฐาน    
                                  สำคัญ ก็ไดดำเนนิการไปแลว เหตุผลที่ 2 ที่ยังไม สามารถดำเนินการได อยางเชน   
                                  โครงการแรกถนนดิน ตอนที่เราไดรับการจัดสรรงบประมาณก็อยูในชวงที่ชาวบาน 
                                  เราเขาสูฤดูการทำนาแลว   ก็เลยยังไมสามารถดำเนินการได  ในสวนโครงสรางท่ี 
                                  เปนฝายบานตาปาง  ก็สืบเนื่องจากวาเราไมมีผูอำนวยการกองชางท่ีจะดำเนินการ 
                                  ในการกำหนดปริมาณงานแลวก็แบบตางๆทำใหเราตองชะลอการดำเนินการมาถึง   
                                  ไตรมาสที่ 3 นี้ ก็เลยจำเปนตองขอกันเงนิ ก็คิดวาทุกโครงการของป 2564 นาจะ 
                                  ไดดำเนินการใหแลวเสรจ็ ในหวงครึ่งปงบประมาณหนา    เพราะวาหลงัจากที่ทาน   
                                  ผูบริหารพนการปฏิบัติหนาที่  ก็จะอยูในชวงของปลัด ฯ ปฏิบัติหนาที่แทน   จะไป 
                                  ทำการแกไขงบประมาณตาง ๆ ก็ไมสามารถดำเนนิการได ก็จะอาศัยชวงนี้เก็บงาน  
                                  เกาทั้งหมด ซึ่งตองใชเวลาพอสมควร ก็คงตองไปขอความอนุเคราะหชางจากอบต.  
                                  อื่นมาชวยดำเนินการ  ก็ขอแจงใหทานทราบถึงเหตุผลหลัก ๆ  ไวเทานี้กอน   ครบั   
                                  ขอบคุณครบั  
   
นายณรงศลิป  ดวงธนู      -  ครับ   ก็ขอขอบคุณทานปลัด ฯ  ที่ไดชี้แจง  ใหที่ประชุมทราบ นะครับ  มีทาน 
   (รองประธานสภาฯ)         มีขอสงสัยเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญครบั   คุณทองเนตร 

 
นายทองเนตร วาที         -  ครับ  ก็ตองขออนุญาตอีกครั้งหน่ึงนะครับ  ตามที่กระผมเองไดรับฟงจากทางทาน 
(สมาชิกฯ หมูท่ี 11)          ปลัด ฯ ไดกลาวมานะครับ   เรื่องชางในการทำงาน   ผมก็ขออนุญาตพูดนิดนึงนะ   
                                  ครับ ก็ขอเรียนถามในสวนของสำนักงานนะครับวาทำไมถึงไมมีชาง    มันมีปญหา 
                                  สวนตรงไหน  ถึงไมมีชางเขามาปฏิบัติงานใหในสวนของตำบลเรา  ทำไมไมมีใคร  
                                  ยาย  มันเปนเพราะเจาหนาที่  หรือองคกรเราหรือเปลา ปกติตำบลอ่ืนเขาก็มีชาง 
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                                  กันหมด ทำไมเราไมมี   เวลาจะประมาณการก็ไมมีชาง   เลยมีปญหาวางานลาชา   
                                  เราก็สามารถแกปญหาโดยการจางชางจากที่อ่ืนมาชวยดำเนินการใหดวยก็ได  เรา 
                                  เองก็มีงบประมาณ   ก็อยากจะถามวาในสวนของอบต.เรามันมีเหตุอันใด  ก็ขอนำ 
                                  เรียนเพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณครบั 

นายณรงศลิป  ดวงธนู      -  ครับ   ก็เชญิทานปลัด ฯ  ที่ไดชี้แจง   อีกครั้งหนึ่งครับผม 
   (รองประธานสภาฯ)          

นายณฐัธีร เปยมธราพัฒน  - ครับ   เรียนทานประธานฯ   รองประธานสภาฯ  ทานสมาชิกฯ ทุกทาน   อีกครั้ง 
    (ปลัดอบต.โคกเพชร)      นะครับ ตามที่ทานทองเนตรไดเรียนมานะครับ ถามวาอบต.เรามีชางไหม กองชาง 
                                   มีนะครับ  นายชางโยธา  นายชางประปา     แลวก็รักษาการผอ.กองชาง ก็คือผม 
                                   ผมก็อยากจะเรียนทานอยางนี้นะครับวาในระดับผูอำนวยการ มันไมไดมีปญหาอยู 
                                   ที่อบต.โคกเพช นะครับ   ขุขันธเราอบต.ที่มีตำแหนงผูอำนวยการกองครบทุกกอง      
                                   ไมถึงครึ่งนึง กระบวนการมันก็มาจากระดับประเทศ  เราไมมีอำนาจในการสรรหา 
                                   บุคลากรเขามาปฏิบัติหนาที่ดวยตัวเองได ตองผานกระทรวงผานกรมการปกครอง 
                                   สวนทองถิ่นตอนนี้ก็กำลังดำเนินการจัดหาสมัครสอบแขงขันสอบแขงขันตาง ๆ  ก็ 
                                   ยังไมพอ  แลวท่ีขาดแคลนหนักจริง ๆ ก็คือกองชางแลวที่ทาน   บอกวาไปจางเขา    
                                   เอาเงินใครจาง ไปจางออกแบบอยางเดยีวหนึ่งหมื่นบาท    แลวเขาถามกลับมาวา  
                                   นายชางโยธาคุณ ทำอะไร  นายชางสำรวจ นายชางออกแบบคณุมีไหม แลวระดับ 
                                   นายชางดวยกันก็ไมสามารถที่จะคำนวนแบบรับรองแบบไดผมตองไปวิ่งหาวิศวกร 
                                   มาชวยเซ็นรับรองแบบให ตอนนี้เราก็ตองหาทางแกกันไปกอนเราก็พยายามเต็มที่ 
                                   ของเรา แตมันก็ยังแกปญหาไมได  ผูชวยชางโยธาเอง  เราพยายามหาก็ยังไมมีอีก   
                                   จะใหไปจางชางท่ีอื่นมันก็เบิกจายไมได  ใหนายกฯ ปลัดหาเงินมาจายก็ไมได  มัน 
                                   ก็ตองใชเวลานะครับในเรื่องนี้   ก็เลยเรียนใหทานชี้แจงวาปญหามันไมไดเกิดจาก  
                                   เรา มันเกิดจากภาพรวมทั้งหมดก็เรียนช้ีแจงเทาเพียงเทานี้  ขอบคุณครับ 

นายณรงศลิป  ดวงธนู      -  ครับ   ก็เชญิทานปลัด ฯ  ที่ไดชี้แจงใหทานสมาชิกทราบถึงปญหาไปแลวนะครับ  
   (รองประธานสภาฯ)          

นายทองเนตร วาที          -  ขออนุญาตครบั     ขออนุญาตพักการประชุมซัก 10 นาที ครบั 
  (สมาชิกหมูที่ 11) 

นายณรงศลิป  ดวงธนู      -  ครับ    เดี๋ยวเราพักการประชุมกันกอนนะครับ 
   (รองประธานสภาฯ)          
 
                                  - พักการประชุม 10 นาที – 
 
นายณรงศลิป  ดวงธนู      -  ครับ  กลับมาประชุมกันตอนะครับ ไมทราบวามีทานใดจะนำเสนอหรือมีขอสงสัย                       
(รองประธานสภาฯ)            สงสัยเก่ียวกับวาระการประชุมในเรื่อง การขออนุมัติกันเงินไวเบิกเหลื่อมประจำป    
                                    2564 อีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะขอมติในที่ประชุมเลยนะครับ โครงการแรกนะ 
                                    ครับ ทานใดเห็นชอบ ในการอนุมัติกันเงินรายจายไวเบิกเหลื่อมประจำป  2564   
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                                   โครงการกอสรางถนนดินบานตาองค  สายโรงเรยีนบานโคกเพชรไปตายู  จำนวน 
                                   เงิน  200,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ  

       มติที่ประชุม        -   มติท่ีประชุมเห็นชอบ  20  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี  

นายณรงศลิป  ดวงธนู      -  โครงการที่สองนะครับ  ทานใดเห็นชอบในการอนุมัติกันเงนิไวเบิกเหลื่อมป   
(รองประธานสภาฯ)           ประจำป 2564  โครงการฝายกั้นน้ำลนบานตาปาง หมูท่ี 3 จำนวนเงิน   
                                   300,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ  

       มติที่ประชุม        -   มติท่ีประชุมเห็นชอบ  20  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี 

นายณรงศลิป  ดวงธนู      - โครงการที่สามนะครบั ทานสมาชิก ฯ ทานใด เห็นชอบในการอนุมัติกันเงนิไวเบิก  
  (รองประธานสภาฯ)         เหลื่อมป  ประจำป 2564  โครงการกอสรางอาคารปองกันบรรเทาสาธารณภัย   
                                  จำนวนเงิน 400,000 บาท กรุณายกมือขึ้นครับ  

     มติที่ประชุม          -  มติที่ประชุมเห็นชอบ 20  เสียง  ไมเห็นชอบ  ไมมี   (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)  

นายณรงศลิป  ดวงธนู     -  ครับ  เขาสูระเบียบวาระตอไปเลยนะครับ 
  (รองประธานสภาฯ) 

ระเบียบวาระที่ 5.2   -  การพจิารณารางแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570) 
  (รองประธานสภาฯ) 

นายณรงศลิป  ดวงธนู  -  ครับ  ก็ขอเชิญคุณสมชาย  หัวหนาสำนักปลัดไดชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมนะครับ 
 (รองประธานสภาฯ) 

นายสมชาย  จันครา    -  เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก ฯ ทุกทาน นะครับ  สำหรับในระเบียบวาระนี้
(หัวหนาสำนักปลัด)        นะครับ  ก็ตามท่ีคณะทำงานไดจัดทำประชาคม    ในการพิจารณายกรางแผนพัฒนา 
                               ทองถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)ผานการมาประชุมเรียบรอยแลวก็นำเรียนทานแบบนี้ 
                               นะครับวาในสวนของรางของแผนฉบับนี้นะครับ มันจะมีบัญชีหลัก ๆ อยู  3 ฉบับนะ 
                               ครบั บัญชีแรกก็จะเปน ผด 02 ก็จะเปนแผนที่อบต. ไดรับ บัญชีท่ี 2 ก็คือ ผด02/1  
                               ก็คือ  ตัวโครงการที่นำมาจากแผนชุมชน  บัญชีที่  3  ก็จะเปนผด 02/2  ก็คือในตัว 
                               โครงการที่เกินศักยภาพท่ีใชงบประมาณมาก แผนตัวนี้ก็จะปนการขอเงนิงบประมาณ 
                               อุดหนุนเฉพาะกิจ อยางป 2565 ก็ไดมา  2  โครงการก็คือถนนคสล. ในสวนท่ีอบต.  
                               เราวางแผนไวก็คอนขางจะคลอบคลุมนะครับหลักๆ ก็จะเปนในเรื่องของถนนหนทาง    
                               แลวก็เรื่องแหลงน้ำ  ในเรื่องของการขุดลอก  แลวก็จะมีในสวนประปา   หมูบานก็จะ 
                               เปนพวกวางทอระบายน้ำ ผมเองก็อยากจะใหทางสภา ฯ ไดซักถามกันเขามานะครับ     
                               เพราะถาจะใหผมพูดในสวนของทั้งหมดก็อาจจะใชเวลา ก็ใหทานตรวจสอบดูนะครับ 
                               วาโครงการท่ีทานไดนำเสนอเขามาขาดตกบกพรองตรงไหนบางรเึปลาก็ใหเพิ่มเติมมา 
                               อยางของบานตระมูงที่มีปญหาก็คือ ทางชาวบานเองจะขอขุดทางใหทางอบต.ทำลาย 
                               ทำนบตรงนี้เราไมสามารถกระทำไดนะครับตองใหเปนในสวนของทางผูวาอนุมัติ ถามี  
                               ปญหาทางน้ำทวมก็คงจะใหเปนไปตามภัยธรรมชาติ  เราไมมีอำนาจอันนี้ก็นาจะเพิ่ม 
                               ทางโครงการไวนะครับเผื่อในอนาคตเราจะไดทำฝายกั้นน้ำทเีดียวเลยใหเปนทางผาน 
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                             น้ำโดยตรง  ก็ใหทานลองตรวจสอบและสอบถามไดเลย  ใ นสวนงบประมาณ  ผด 01   
                             ผด 02 เราใชไดหมด  แตในสวนที่เราของบประมาณไดอยางเดียวก็ คือ  ผด 02/2 ก็ 
                             คือเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ  ขอทางสำนักงบประมาณโดยตรง   ก็ใหทานตรวจสอบดูนะ  
                             ครับ  เบื้องตนผมขอนำเรียนทางสภา ฯ เพียงเทานี้กอนนะครบั  

นายณรงศลิป  ดวงธนู  - ครับ  มีทานสมาชิก ฯ  ทานใดมีขอสงสัยในเรื่องน้ีเพ่ิมเติมไหมครับ  เชิญครบัทาน
(รองประธานสภาฯ )      ทองเนตร 
 
นายทองเนตร  วาที   -    เรียนทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกฯ นะครับ กระผมขอนำเรียนถามในหนาที่  25  
(สมาชิกหมูที่ 11)          นะครบัเปนสวนของการตั้งงบประมาณถนนตรงน้ี ผมวานาจะมีการตั้งงบประมาณไว 
                               ที่ประมาณ 500,000 บาท  เพราะถนนมันยังยาวอยู อีกอยางในเรื่องของไฟฟาเพ่ือ 
                               การเกษตร กระผมอยากใหบรรจุไวทุกหมูเลย ควรที่จะมีการบรรจุไว ผมดูแลวเห็นมี   
                               เฉพาะถึงหมู 10 ก็อยากใหทานไดดูตรงนี้นิดนึงนะครับ ผมก็ขอนำเรียนไวเทานี้ครับ   
                               ขอบคุณครับ 

นายณรงศลิป  ดวงธนู    - ครับ  คุณสมชายมีอะไรเพิ่มเติมไหมครบั   
  (รองประธานสภาฯ) 

นายสมชาย  จันครา  -   เรยีนทานประธานสภา ฯ ทานสมาชิก ฯ  อีกครั้ง  นะครับ   ตามท่ีทานสมาชิก ฯ  ได 
(หัวหนาสำนักปลัด)       นำเสนอเขามานะครับ ก็จะขอชี้แจงไปในครั้งเดียวเลยนะครับ  เรื่องแรกคือเรื่องถนน 
                              ซอยคอกหมูหมูที่ 11 นะครับ  ในเรื่องของระยะทางบานสุขเกษมไปทางทิศเหนือ  ก็ 
                              เดี๋ยวจะเพ่ิมระยะทางเขาไปใหนะครับ   สองเร่ืองไฟฟาเพ่ือการเกษตร  ที่บรรจุเอาไว 
                              ก็จะเปนในแตละหมูบานไดนำเสนอเขามานะครับ  แตทางทานสมาชิก ฯ  ไดนำเสนอ 
                              ใหบรรจุไวทุกหมูบานก็จะดำเนินการใหนะครับเพราะไมใชอุดหนุนทำไดเลยประชาชน 
                              ในหมูบานตองรวมกลุมกันนะครับ  ถึงจะทำได   เพราะจะตองดูเหตุความจำเปนดวย   
                              ในสวนของถนนดินหมู 10 ที่ทานสมาชิกเสนอเขามา   เราก็จะดำเนินการ ใหนะครับ   
                              ในสวนของขุดลอกเราก็ไดดำเนินการไวอยูแลวนะครับ  ในสวนของบานระกานะครับ  
                              ในสวนของน้ำลดทางกองชางก็จะไดไปสำรวจใหอีกครั้งหนึ่งนะครบั 

นายณรงศลิป  ดวงธนู   - ครับ  เดี๋ยวขออนุญาตทางทานปลัด ฯ  ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมนะครับ  
   (รองประธานสภาฯ) 

นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน -เรียนทานประธานสภา ฯ  ทานสมาชิก ฯ  อีกครั้งนะครับ    ผมขออนุญาตนำเรียน     
   (ปลัดอบต.โคกเพชร)     เพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องแผนพัฒนาทองถิ่นนะครับ  ก็อาจจะเขาสูชวงทาย ๆ  ของการ 
                                ประชุม แลวนะครับ  ก็ขออนุญาตพูดคุยในประเด็นของแผนพัฒนา  ป 66 -70  ท่ี 
                                จะบังคับใช ในปหนา ตั้งแต 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2570  ผมก็จะพูด 
                                กวาง ๆ นะครับ  วาในอีก 6 ปขางหนา จากนี้ไปท่ีเราวางแผนกันไว มันมีแคหลัก ๆ   
                                ที่เราเนนกันมันจะเปนในเรื่องของการเดินทางทั้งหมดเลย   ทอระบายน้ำ  ถนน แค 
                                นัน้ ไมมีอยางอ่ืนนะครบัต้ังแตประชุมประชาคมกันมา ก็มีท้ังหมด 6 ยุทธศาสตร  ที่ 
                                เราเนนที่สุด  ก็จะเปนยุทธศาสตร ที่ 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ก็ใหทาน 
                                เอาไวเปนหลัก  ยุทธศาสตรแรก การพัฒนาคุณภาพชีวิต   เราใชอยูหลายแผนงาน    
                                ก็เหมือนที่เราเคยปฏิบัติกันมา  แผนการศึกษา  สาธารรณสุข  ก็เปนไปตามข้ันตอน    
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                                ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสรมิการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   อันนี้ก็เปนไปในแนว 
                                ทางเดียวกันเหมือนกันยุทธศาสตรที่ 3 ก็เปนยุทธศาสตรในเร่ืองการสรางโครงสราง 
                                พื้นฐาน ก็มีเรื่องที่เราเพิ่มเติม  เรื่องสนามกีฬา เรื่องตลาด  เดี๋ยวเราก็ดูอีกวาเราจะ 
                                ไดตรงไหน  ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการสงเสริมการพัฒนาดานการเกษตรและ 
                                พัฒนาสิ่งแวดลอม ตรงนี้แหละจริงๆ อยากใหเนน ชวยกันคิดยุทธศาสตรท่ี  5  เร่ือง 
                                สงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสรางรายไดอยางย่ังยืน  รูสึกวาจะมีเพียงโครงการเดียว  
                                ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐอยางมีประสิทธิภาพอันนี้ก็ไมคอยมีปญหา 
                                มากนัก  ก็เรียนอยางนี้นะครับวาเราจะยึดในสวนของ  6 ยุทธศาสตร นี้นะครั  ก็คง 
                                จะพูดใหทานเขาใจในเพียงเทานี้กอน  ในสวนของรายละเอียดเดี๋ยวผมจะคุยกับทาง  
                                หัวหนาสมชายกับทางทีมงานอีกครั้งหนี่งนะครับ  ขอบคณุมากครับ  

นายณรงศลิป  ดวงธนู    -  ครับ  มีทานสมาชิก ฯ  ทานใด จะเพ่ิมเติมตรงไหนอีกไหมครับ  ถาไมมีผมจะขอมติ
(รองประธานสภาฯ)          ท่ีประชุมเห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ.2566 - 2570)  เลยนะครับ    
                                 ทานสมาชิก ฯ  ทานใด เห็นชอบรางแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ.2566 - 2570)  
                                 กรุณายกมือขึ้นครับ 
 
ระเบียบวาระที่ 6          -   วาระอื่น ๆ 
 
นายณรงศลิป  ดวงธนู     - ในระเบียบวาระนี้ผมก็ขออนุญาตใหทานประธานสภาฯ จามเรศ  ไดดำเนินการ
(รองประธานสภาฯ)         ประชุมตอนะครบั 
 
นายจามเรศ ภูมิประดับศรี - ครับ  สำหรับในระเบียบวาระอ่ืน ๆ นี้ ผมก็ขอใหทานปลัด ฯ ไดชี้แจงใหทาน    
  (ประธานสภาฯ)            สมาชิก ฯ  ทราบ เพิ่มเติม  เก่ียวกับระเบียบขอกฎหมายตาง ๆ ในการสมัครรับ 
                                 เลือกตั้งทองถิ่น  ครับ 
 
นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน -ครับ  ขออนุญาตทานประธานสภาฯ  สำหรับเรื่องของการเลือกตั้ง ฯ ผมก็จะขอนำ    
(ปลัดอบต.โคกเพชร)        เรยีนใหทานสมาชิก ฯ   ทราบนะครบั  วาตอไปนี้เราจะเหลืออยูหมูบานละหนึ่งคน   
                                 เปนไปตามกฎหมายที่ไดแกไขใหมก็คิดวาพวกเราคงจะไดรูมาบางแลงสำหรับเรื่อง 
                                 งานผมก็ขอขอบคุณทานสมาชิก ฯ  ทุกทาน นะครับ  ที่ทานไดเขาใจลำดับของการ 
                                 ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ี หรือของผูบริหารเอง เราก็เลยไดทำงานกันมาดวยความ 
                                 ราบรื่น ความสามัคคี  ก็ตองขอบคุณทกุทานเลย    สำหรับทานสมาชิกทานใดที่จะ 
                                 ขอหยุดพักในการลงสมัคร   ถาไดเจอหนากันก็เหมือนเดิมนะครับ    มีปญหาอะไร 
                                 ตรงไหนก็ปรึกษากันไดปกติก็ไปมาหาสูกันไดเสมอมีอะไรที่ทางปลัดฯทางเจาหนาที่ 
                                 ไดทำผิดพลาดไปก็ตองขออภัยดวยนะครับ  สำหรับการเลือกตั้งรอบนี้ก็อยูในชวง      
                                 โควิดก็คงจะมีมาตรการอะไรตาง ๆ  ออกมาเยอะพอสมควร  แตที่อยากผมจะเรียน 
                                ทานสมาชิก ฯ เพ่ิมเติมก็คงจะเปนในเรื่องของคุณสมบัติของการลงสมัครในเรื่องขอ 
                                วุฒิการศึกษาทางสมาชิกฯ  ไมจำกัดวุฒินะครับ  ในสวนเรื่องอ่ืนของเอกสารการรับ 
                                สมัครก็จะเปนในสวนของหลักฐานการยื่นภาษียอนหลัง 3 ป นะครับที่อยากจะเนน 
                                ย้ำทานอีกก็คือ เรื่องการไปใชสิทธิเลือกตั้งครั้งลาสุดของทานนะครับ ลาสุดก็จะเปน 
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                                  การเลือกต้ังนายกอบจ.ทานใดที่ไมไดไปใชสิทธิเลอืกต้ั โดยไมแจงเหตุขัดของก็ไม 
                                  สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งฯไดนะครับสวนลักษณะตองหามอ่ืนก็เปนเร่ืองไกลตัว 
                                  ออกไปอยางพวกคำพิพากษาที่เปนลักษณะตองหาม  ก็จะเปนหนาที่ของอบต.เรา 
                                  เองที่จะตองทำการตรวจสอบ ตรงนี้ก็สำหรับคงที่จะไปตอนะครับเพ่ิมเติมอีกนิดนึง 
                                  สำหรับคณะผูบริหารนะครับ  ในเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพยสินนะครับ ถาไมยื่น 
                                  เดี๋ยวมันจะมีปญหาตามมาอีกเยอะเลยนะครับสุดทายก็คงจะฝากทานสมาชิกฯ วา    
                                  ในโอกาสตอไปที่เราจะไดเขามาพฒันาก็คงจะอยูในลักษณะเชนนี้ ทกุทานก็ตองทำ 
                                  หนาที่กันตอไป  วันนี้ผมกม็ีเพียงเทานี้ครับ  ขอบคุณมากครับ 
 
นายจามเรศ  ภูมิประดับศรี -  ครับ    สำหรับวันน้ีผมเองก็เปดโอกาสใหทานรองประธาน ฯ   เปนผูดำเนินการ   
      (ประธานสภาฯ)           ประชุมในวันนี้พอสมควร    เนื่องจากเปนการประชุมในสมัยสุดทายแลวสำหรับ   
                                    สมาชกิฯ ชุดน้ี  สุดทายผมก็ขอ ฝากไปยังทานสมาชิกฯ  ที่อาจจะไดเขามาอกีใน   
                                    สมัยหนา ผมก็ขอใหทานไดทำหนาทีใ่หดเีทาที่จะทำไดทายสุดแลวก็ขอใหอำนาจ 
                                    คุณพระศรีรัตนตรยั  และส่ิงศักสิทธิ์    จงปกปองทุกทานและบุคคลในครอบครัว    
                                    คิดปราถนาส่ิงหนึ่ง  ประการใด  ก็ขอใหสำเร็จดังใจทุกประการ เลยนะครับ ผมก็ 
                                    ขอปดการประชุมสภาสมัยวิสามัญที ่ 2  ประจำป  2564   ไวเพียงเทานี้ครับ  
                                    ขอบคุณครับ   
 
 
                                   -  ปดประชมุเวลา  ๑2.๐๐ น 
 
 
 
                                   (ลงชื่อ)                                   ผูบันทึกรายงานการประชุม 
                                                 (นายณัฐธีร เปยมธราพัฒน) 
                                  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
 

                  
                              
                            (ลงชื่อ)                                             ผูตรวจสอบรายงานการประชุม    

                                                 (นายจามเรศ    ภูมิประดับศรี) 
                              ตำแหนง  ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลโคกเพชร 
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